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2. fundur  Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins 
Sörla, haldinn á Norðurhellu 2, þann 23. júní 2020 -kl. 15:00. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Matthías Páll Imsland, formaður 
Helga Ingólfsdóttir   
Stefán Már Gunnlaugsson 
Atli Már Ingólfsson 
Halldóra Einarsdóttir   
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir  Sviðsstjóri fjármálasviðs   
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir. 
 

1. Fundargerð. 

Lögð fram fyrsta fundargerð og hún samþykkt með breytingum. 

 

2. Byggingarkostnaður vegna reiðhallar 

Formaður lagði til að byggingarkostnaður vegna reiðhallar verði rýndur fyrir næsta 

fund starfshópsins, skoðað verði m.a. með endurgreiðslu á vsk á byggingartímanum. 

Á næsta fundi verði lagt minnisblað vegna þess og jafnframt verði skoðaðar reglur 

bæjarins vegna útboða. 

 

3. Skipting kostnaðar við uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hafnarfirði. 

Geir Bjarnason lagði fram skýrslu um hlutdeild íþróttafélaga og skáta vegna 

uppbyggingu mannvirkja í Hafnarfirði. 

 

4. Rekstrarkostnaður vegna reiðhallar 

Gögn frá Kópavogi vegna rekstrarkosnað vegna reiðhallar Spretts hafa ekki borist, en 

eru væntanleg. Geir Bjarnason lagði fram hugmyndarfræði vegna rekstrarsamnings 

um nýja reiðhöll. 

5. Skipting framkvæmdarkostnaðar milli Hafnarfjarðarbæjar og Sörla. 

Formaður fór yfir mögulega skiptingu á kostnaði milli Hafnarfjarðarbæjar og Sörla, 

ræddu fundarmenn mögulega skiptingu. Ákveðið að reyna að klára umræðu um þetta 

mál á næsta fundi starfshópsins. 

 
 Næstu fundir 
Næstu fundir eru 30. júní og 7. júlí, kl. 15:00 á Norðurhellu 2. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.16:10 


